
                                                                                                                                                                              

 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

(จังหวัดสมทุรปราการ) 
-------------------------- 

 

๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
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๓. สถานท่ี   ณ โครงการลูกพระดาบส อาํเภอบางพลี 

    ปอมพระจุลจอมเกลา อําเภอพระสมุทรเจดีย 

และสํานักงานเทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวดัสมุทรปราการ  

 

๔. กลุมเปาหมาย  

                หนวยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

                เยาวชน อื่น ๆ         

 

๕. ความสอดคลองกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตรชาต ิ  

  สอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ

ปจจุบันและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ ท่ีตองมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือความตองการของ

ประชาชนทุกภาคสวน และเจาหนาที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการใหไปสูผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ที่มีผลบังคับใชแลวทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ

ปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สําหรับการดําเนินการเพ่ือใหไดทราบ

ขอมูล ขอเท็จจริง และความตองการที่แทจริงจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชน

และเจาหนาท่ีของรัฐในพ้ืนที่ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหนาทีแ่ละอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนญูฉบบั

ปจจุบัน ซึ่งไดกําหนดใหวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหนาท่ีและอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด

การปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 



๒ 

 

๖. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสมุทรปราการ 

 ท่ีตั้ง 

 จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา โดยอยูตอนปลายสุดของแมน้ําเจาพระยาและ

เหนืออาวไทย ระหวางเสนรุงที่ ๑๓ - ๑๔ องศาเหนือ และเสนแวงที่ ๑๐๐ - ๑๐๑ องศาตะวันออก มีเนื้อที่

ประมาณ ๑,๐๐๔.๐๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๒๗,๕๕๗.๕๐ ไร อยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต เปนระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้  

 - ทิศเหนือ ติดตอกับ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๕๕.๐๐ กิโลเมตร 

 - ทิศใต ติดตอกับ อาวไทย ระยะทาง ๔๗.๒๐ กิโลเมตร 

 - ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๔๒.๖๐ กิโลเมตร 

 - ทิศตะวันตก ติดตอกับ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๓๔.๒๐ กิโลเมตร 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

        สภาพภูมิประเทศ พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน ไมมีภูเขา มีลําคลองรวม 

๖๓ สาย โดยเปนคลองชลประทาน ๑๕ สาย คลองธรรมชาติ ๔๘ สาย ใชประโยชนทางคมนาคมและการ

ขนสงทางน้ํา รวมท้ังการประมงและการเกษตรกรรม จังหวัดไมมีพ้ืนท่ีปาไม (ปาบก) มีแตปาชายเลน

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบงออกเปน ๓ สวน คือ 

๑) บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณท้ังสองฝงเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการทํานาทําสวน และ

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา แตปจจุบันพ้ืนที่บางสวนไดเปล่ียนไปเปนโรงงาน ที่อยูอาศัย และเขตพาณิชยกรรมตามสภาพ

สภาวะเศรษฐกิจดานการคา การลงทุน และชุมชนเมืองท่ีเกิดขึ้นใหม 

๒) บริเวณตอนใตชายติดทะเล เปนบริเวณท่ีไดรับอิทธิพลของน้ําทะเลทวมถึง สวนใหญเปนท่ีราบลุม 

เปนดินเหลว เหมาะแกการทําปาจากปาชายเลน และการเพาะเล้ียงสัตวชายฝง 

๓) บริเวณท่ีราบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนี้เปนท่ีราบกวางใหญ สําหรับระบายน้ําและเก็บกักน้ํา 

อํานวยประโยชนในดานการชลประทาน การทํานา การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ปจจุบันเปนท่ีตั้งของสนามบิน

สุวรรณภูมิ และมีธุรกรรมท่ีตอเนื่องเชื่อมโยงหรือ Supply Chain ท้ังดานการคาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรมแปรรูป กิจกรรม Logistics และอสังหาริมทรัพย ฯลฯ  

ขอมูลการปกครองและประชากร 

๑) การปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ แบงเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเปน ๖ อําเภอ ซึ่งมี 

๕๐ ตําบล ๓๙๙ หมูบาน โดยมีองคการบริหารราชการสวนทองถิ่น จํานวน ๔๙ แหง ประกอบดวยองคการ

บริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาล จํานวน ๑๘ แหง (๑ เทศบาลนคร ๔ เทศบาลเมือง และ ๑๓ เทศบาล

ตําบล) และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๓๐ แหง สามารถจําแนกตามรายอําเภอได ดังนี้ 

(๑) อําเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบดวย เทศบาล ๗ แหง (เทศบาลนครสมุทรปราการ 

เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ เทศบาลตําบลบางป ูเทศบาลตําบลแพรกษา 

เทศบาลตําบลดานสําโรง และเทศบาลตําบลบางเมือง) อบต. ๔ แหง (แพรกษา บางดวน บางโปรง 

เทพารักษ และแพรกษาใหม) 



๓ 

 

(๒) อําเภอบางบอ ประกอบดวย เทศบาล ๔ แหง (เทศบาลตําบลบางบอ เทศบาลตําบล 

คลองสวนเทศบาลตําบลคลองดาน และเทศบาลตําบลบางพลีนอย) และ อบต. ๗ แหง (บางเพรียง  

บานระกาศ คลองดาน บางบอ คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง) 

(๓) อําเภอบางพลี ประกอบดวย เทศบาล ๑ แหง (เทศบาลตําบลบางพลี) และ อบต. ๖ แหง  

(บางพลีใหญ บางแกว บางโฉลง บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ) 

(๔) อําเภอพระประแดง ประกอบดวย เทศบาล ๓ แหง (เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล

เมืองลัดหลวง และเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย และ อบต. ๖ แหง (ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ  

บางน้ําผ้ึง บางกะเจา และบางกอบัว) 

(๕) อําเภอพระสมุทรเจดีย ประกอบดวย เทศบาล ๒ แหง (เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย และ

เทศบาลตําบลแหลมฟาผา) และ อบต. ๔ แหง (บานคลองสวน ในคลองบางปลากด แหลมฟาผา และนาเกลือ) 

(๖) อําเภอบางเสาธง ประกอบดวย เทศบาล ๑ แหง (เทศบาลตําบลบางเสาธง) และ อบต. ๓ แหง 

(บางเสาธง ศีรษะจรเขนอย และศีรษะจรเขใหญ) 

๒) การบริหารราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดฯ มีหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น แบงออกเปน ๕ ประเภท ไดแก 

(๑) สวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค มีจํานวน ๓๑ หนวยงาน 

(๒) สวนราชการสังกัดสวนกลาง มีจํานวน ๕๒ หนวยงาน 

(๓) สวนราชการสังกัดสวนทองถิ่น มีจํานวน ๔๙ หนวยงาน 

(๔) สวนราชการอิสระ มีจํานวน ๕ หนวยงาน 

(๕) รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน ๑๕ หนวยงาน 

  ประชากร 

 จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรท้ังส้ิน ๑,๓๐๑,๕๖๐ คน แยกเปนชาย 

๖๒๓,๔๗๘ คน หญิง ๖๗๘,๐๘๒ คน ซึ่งจะพบวามีประชากรตามทะเบียนราษฎรในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง

สมุทรปราการมากท่ีสุด รองลงมา คือ อําเภอบางพลี และอําเภอพระประแดง ตามลําดับ โดยประชากร 

สวนใหญจะอาศัยอยูหนาแนนในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสมุทรปราการ รองลงมาคือ อําเภอพระประแดง และ

อําเภอพระสมุทรเจดีย 

๗. วิธีการดําเนินการ  

              จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ  (การศึกษาดูงาน)  

 จัดเวทีเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการศึกษาดูงาน โดยมี

รายละเอียดและสาระสําคัญของการดําเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

ดังนี้ 



๔ 

 

กิจกรรมโครงการสงเสริมการทองเท่ียวตามเสนทางโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรปราการ   

 - เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โครงการลูกพระดาบส อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง ประกอบดวย  

  ๑. นายจเด็จ อินสวาง    ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  

  ๒. พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  

  ๓. นายลักษณ วจนานวัช    รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง  

  ๔. หมอมหลวงสกุล  มาลากุล   กรรมการ  

  ๕. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา   กรรมการ  

  ๖. นางสุนี จึงวโิรจน    กรรมการ  

  ๗. นายไพโรจน พวงทอง    กรรมการ  

 รวมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย วุฒิสภา นําโดย 

นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย วุฒิสภา พรอมดวยคณะสมาชิกวุฒิสภา และผูอํานวยการสํานักตรวจ

ราชการและเรื่องราวรองทุกข สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมกิจกรรมโครงการสงเสริมการทองเท่ียว

ตามเสนทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู 

และผูปกครองในจังหวัดมีโอกาสไดศึกษาและตระหนักถึงสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ

สถาบันพระมหากษัตริยในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแกว 

จํานวน ๑๐๐ คน เขารวมกิจกรรม ท้ังนี้ นายศุภมิตร ชิณศรี ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา 

แกวบัวสาย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรี

ตําบลบางเมือง ใหการตอนรับ และ ดร.เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท ผูอํานวยการโครงการลูกพระดาบส  

เปนผูบรรยายประวัติความเปนมาและการดําเนินงานของโครงการลูกพระดาบส 

 โครงการลูกพระดาบสเปนโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ โดยดําเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานใน

ลักษณะพ่ึงพาตนเองตามแนวพระราชดําริ เพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยกลางการเรียนรู และถายทอดเทคโนโลยี

ดานการเกษตร การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร สมุนไพร การใชพลังงานทดแทน เพ่ือสนับสนุนการเรียน 

การสอนของศิษยพระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียง และชางไมเครื่องเรือนของโรงเรียนพระดาบส 

การศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน การทองเท่ียวเชิงเกษตร ตลอดจนใชเปน

สถานที่ฝกอบรมปฏิบัติงานและศึกษาดูงานใหแกประชาชน  

 สําหรับโครงการสงเสริมการทองเท่ียวตามเสนทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ี

จังหวัดสมุทรปราการ ประจําป ๒๕๖๖ เปนโครงการท่ีทําใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการสืบสาน รักษา  

ตอยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปลูกฝงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน

พระมหากษัตริยในหมูเยาวชน และรวมกันสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการ



๕ 

 

สืบสาน รักษา ตอยอด และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยแบงการอบรมและศึกษา 

ดูงานตามเสนทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ  

๖ เสนทาง ไดแก 

  เสนทางที่ ๑ วัดพระสมุทรเจดีย-ปอมพระจุลจอมเกลา-โครงการลูกพระดาบส 

  เสนทางที่ ๒ โครงการลูกพระดาบส-ปอมพระจุลจอมเกลา-วัดพระสมุทรเจดีย 

  เสนทางที่ ๓ สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์-ปอมพระจุลจอมเกลา-โครงการลูกพระดาบส 

  เสนทางที่ ๔ โครงการลูกพระดาบส-ปอมพระจุลจอมเกลา-สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ 

  เสนทางที่ ๕ โครงการลูกพระดาบส-ปอมพระจุลจอมเกลา 

  เสนทางที่ ๖ ปอมพระจุลจอมเกลา-โครงการลูกพระดาบส 

 -  เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ปอมพระจุลจอมเกลา ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

รวมกับ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย วุฒิสภา นําโดย นายจเด็จ 

อินสวาง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ และรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย คนท่ีสอง พรอมดวยคณะสมาชิกวุฒิสภา ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรอง

ทุกข สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และนางสาวนันทิดา แกวบัวสาย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรปราการ รวมสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พรอมท้ัง

พบปะพูดคุยกับเยาวชนจากโรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง จํานวน ๑๐๐ คน ท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการ

สงเสริมการทองเท่ียวตามเสนทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และรับฟงการบรรยายประวัติ 

ความเปนมาและความสําคัญของปอมพระจุลจอมเกลา และความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย  

ณ หองนิทรรศการปอมพระจุลจอมเกลา 

 ปอมพระจุลจอมเกลาเปนปอมท่ีมีบทบาทสําคัญในการปกปองอธิปไตยของชาติไทย ตั้งอยูบริเวณ 

ริมปากแมน้ําเจาพระยา เปนปอมปราการทางน้ํา สรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี ๕ เพ่ือปองกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส โดยปอมพระจุลจอมเกลานี้ยังไดใชยิงตอสูเรือรบ

ฝรั่งเศสในวิกฤตการณ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ปจจุบันปอมพระจุลจอมเกลาขึ้นตรงกับฐานทัพเรือกรุงเทพ 

และเปดใหผูสนใจเขาเท่ียวชมไดโดยไมเสียคาเขาชม ภายในบริเวณปอมพระจุลจอมเกลายังเปนท่ีประดิษฐาน

พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพ่ือเปนราชานุสรณและรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณท่ีพระองคทรงมีตอปวงชนชาวไทย 

 

กิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง : จังหวัดสมุทรปราการ” ณ สํานักงาน

เทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  

 เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เดินทางถึงสํานักงานเทศบาลตาํบลบางเมอืง อําเภอ

เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผูดําเนินรายการแนะนําสมาชิกวุฒิสภาท่ีเดินทางลงพ้ืนท่ี 

พบประชาชนในครั้งนี้ ประกอบดวย  



๖ 

 

 สมาชิกวุฒิสภา 

 ๑. นายวิทยา  ผิวผอง    รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 

     ในฐานะหัวหนาคณะเดินทาง 

 ๒. พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

 ๓. นายลักษณ วจนานวัช   รองประธานกรรมการ คนที่สอง 

 ๔. หมอมหลวงสกุล  มาลากุล  กรรมการ 

 ๔. นายไพโรจน พวงทอง   กรรมการ 

ผูตรวจราชการ รวมเดินทาง ดังนี ้ 

กระทรวงมหาดไทย 

๑. นายธนติ  ภูมิถาวร     ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราว 

      รองทุกข 

      สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตําบลบางเมือง กลาวตอนรับคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง และคณะ วา รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงที่คณะ

สมาชิกวุฒิสภาไดใหโอกาสเทศบาลตําบลบางเมืองเปนสถานท่ีจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ ท้ังนี้ หากคณะสมาชิกวุฒิสภามีขอเสนอแนะหรือ 

มีนโยบายใหกับทางเทศบาลตําบลบางเมืองเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตอไป    

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา การลงพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

ในครั้งนี้ เปนการลงพ้ืนท่ีรวมกันของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 

ภาคกลาง รวมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งกิจกรรมชวงเชา 

เปนการรวมกิจกรรมศกึษาดูงานโครงการสงเสริมการทองเท่ียวตามเสนทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราช

ดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ โดยนําคณะนักเรียนศึกษาดูงานโครงการลูกพระดาบสและปอมพระ

จุลจอมเกลา ซึ่งเปนโครงการท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู และผูปกครองในจังหวัด

มีโอกาสไดศึกษาและตระหนักถึงสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยใน

พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ อาทิ คลองลัดโพธิ์ ปอมพระจุลจอมเกลา โรงเรียนลูกพระดาบส เปนตน  สําหรับ

กิจกรรมชวงบาย เปนการลงพ้ืนท่ีพบประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางเมือง 

ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่มาติดตาม คือ เรื่องการบริหารจัดการน้ําวาหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดไดดูแลเรื่องการ

บริหารจัดการน้ํามากนอยเพียงใด หรือมีปญหาอุปสรรคหรือมีขอเสนอแนะความตองการของประชาชนใน

พ้ืนท่ีในประเด็นใดบาง คณะสมาชิกวุฒิสภาจะไดนําขอมูลหรือความเห็นตาง ๆ เหลานี้ไปสงยัง

คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาตามหนาท่ีและอํานาจ และประสานไปยังฝายบริหารเพ่ือ

ดําเนินการตอไป และทราบวาเทศบาลตําบลบางเมืองมีโครงการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีที่นาสนใจ อาทิ 



๗ 

 

โครงการคลองสวยน้ําใส จึงลงมาติดตามและใหกําลังใจ และมาฟงขอแนะนําจากเทศบาลวามีวิธีการ

ดําเนินงานอยางไรและยังมีปญหาอุปสรรคอะไรท่ีเทศบาลตองการใหหนวยงานจากสวนกลางสนับสนุน

เพ่ือใหแผนงานโครงการของเทศบาลท่ีดําเนินการอยูหรือท่ีจะดําเนินการตอไปในอนาคตประสบผลสําเร็จ

ตอไป รวมถึงมารับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีดวยวา ยังมีโครงการใดบางท่ีตองการใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาลดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชน สามารถเสนอความคิดเห็นได 

  นายลักษณ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง กลาวถึงบทบาทหนาท่ีของวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พรอมท้ังกลาวถึงวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนวาสืบเนื่องมาจากการท่ีศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

วุฒิสภา เล็งเห็นวาสมาชิกวุฒิสภาควรลงพ้ืนท่ีพบประชาชน เพ่ือรับฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกัน

และกันเพ่ือนําขอเสนอแนะจากประชาชนไปสูการแกไขกฎหมาย และนําสูการประสานงานกับหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ หรือเสนอแนะไปยังรัฐบาล ท้ังนี้ ไดกลาวถึงความคืบหนาประเดน็ท่ีประชาชนแสดงความคิดเหน็

และมีขอเสนอแนะกับคณะกรรมการโครงการวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีภาคกลาง จากการลงพ้ืนท่ี 

พบประชาชนจังหวัดสมุทรปราการในครั้งท่ีผานมา ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดรับไปดําเนินการผานกลไก

คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา เชน กรณีของนายแพทยนําพล แดนพิพัฒน ผูอํานวยการโรงพยาบาล

สมุทรปราการ ขอใหวุฒิสภาติดตามประเด็นเกี่ยวกับ (๑) การสนับสนุนสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุง

โรงพยาบาล จากโครงการเงินกูเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบ 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของรัฐบาล แตปจจุบนัยังไมไดรับการอนุมัติ และไมทราบวา

ติดขัดอยูในขั้นตอนใด จากประเด็นดังกลาว ไดสงเรื่องใหคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 

พิจารณาดําเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เปนเรื่องที่อยูในหนาที่และอํานาจของ

กระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข จึงสงเรื่องใหกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจ ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุข มีหนังสือแจงผลการดําเนินการ สรุปไดวา การจัดทําคําของบประมาณภายใตพระราชกําหนด 

ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพรองรบั

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหนวยงานสวนภูมิภาค สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วงเงินท่ีเสนอขอท้ังส้ิน ๑๐,๖๓๓,๒๒๔.๗๐๐ บาท และ

รายการปรับปรุงหอผูปวยหนักของโรงพยาบาลสมุทรปราการ รวมอยูในวงเงินดังกลาวดวย ท้ังนี้ 

คณะกรรมาธิการฯ ไดมีหนังสือแจงผลการดําเนินการดังกลาวใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ทราบเรียบรอยแลว เหลานี้เปนตัวอยางการดําเนินงาน ผานกลไกคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา (๒) การ

เบิกจายคาตอบแทนในสวนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงพยาบาลสํารองจายไปกอน และเรื่องยังคง

คางอยูท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ยังไมสามารถเบิกจายได คณะกรรมาธิการฯ ได

ติดตามเรื่องไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

มีหนังสือแจงผลวาไดดําเนินการโอนเงินคาใชจายกรณีบริการโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ใหกับโรงพยาบาล



๘ 

 

สมุทรปราการ ตามขอมูลการใหบริการและท่ีมีการส งขอรับคาใชจ ายมายัง สปสช. ครบถวน  

ตามหลักเกณฑเงื่อนไขการจายคาใชจายท่ีกําหนดแลว ท้ังนี้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดแจงผล

ดังกลาวไปยังผูรองเพ่ือทราบอีกทางหนึ่งดวยแลว 

 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดสมุทรปราการท่ียังอยูในขั้นตอน 

การพิจารณา ไดแก โครงการสรางกระเชาลอยฟาขามแมน้ําเจาพระยา ซึ่งโครงการนี้เห็นวานาจะเปน

ประโยชนระยะยาวเกี่ยวกับการเดินทางและการทองเท่ียวของจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร

ดวย แตทราบวายังติดปญหาเรื่องการใชพ้ืนท่ีสวนหนึ่งของกองทัพเรือ ซึ่งประเด็นนี้ ไดสงเรื่องไปยัง

คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เพ่ือพิจารณาวาจะสามารถดําเนินการไดอยางไร

บาง ซึ่งขณะนี้ยังอยูระหวางการพิจารณา คณะกรรมการฯ จะไดติดตามความคืบหนาและจะนํามาแจงให

รับทราบในโอกาสตอไป 

 จากนั้น คณะกรรมการฯ ไดรับฟงขอมูลสรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะในประเด็น 

ที่เกี่ยวของ โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 ๑. โครงการคลองสวยนํ้าใส 

  เทศบาลตําบลบางเมือง นําเสนอเปนวีดิทัศนการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสวา มาจากแนวคิด

ของนายชนมสวัสดิ์ อัศวเหม อดีตประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

หมูบาน จังหวัดสมุทรปราการ ในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม มุงพัฒนาโครงสรางแหลงน้ําและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท้ังการฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรปราการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนอยางย่ังยืน 

 เทศบาลตําบลบางเมือง มีพ้ืนท่ีประมาณ ๑๓.๑๒ ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม  

มีลําคลองหลักในพ้ืนท่ี จํานวน ๓ คลอง ไดแก คลองมหาวงษ คลองสําโรง และคลองบางปง ซึ่งเดิมใช

สําหรับการชลประทานเพ่ือการเกษตร แตปจจุบันมีการใชท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม ท่ีอยูอาศัย และการ

พาณิชยเพ่ิมมากขึ้น เปนผลใหลําคลองหลักมีไวสําหรับการระบายน้ําเพ่ือแกไขและปองกันน้ําทวม สําหรับ

ปญหาผักตบชวาถือวาเปนปญหาท่ีเรื้อรังมานาน เนื่องจากการแพรกระจายอยางรวดเร็วของผักตบชวา  

ทําใหเกิดปญหาตอระบบสังคมและส่ิงแวดลอม เชน กรณีผักตบชวาลอยเต็มลําคลอง ทําใหอัตราการไหล

ของน้ําในคลองลดลง สวนผักตบชวาท่ีจมลงใตน้ําก็จะเกิดการทับถม ทําใหทางเดินน้ําตื้นเขินเร็วกวาปกติ 

เปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา จนนําไปสูปญหาน้ําทวมตามมา นาวาเอก อนุศักดิ์  นาคทิม นายกเทศมนตรี

ตําบลบางเมือง ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการจางเหมาขุดลอกดินเลนพรอมกําจัด

ผักตบชวาและวัชพืชในคลองมหาวงษ ภายในเขตเทศบาลตําบลบางเมือง ความกวางเฉล่ีย ๘ เมตร ยาว

ประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร และดําเนินการเก็บผักตบชวาในคลองสําโรง ภายในเขตเทศบาลตําบลบางเมือง 

ความกวางเฉล่ีย ๓๕ เมตร ยาวประมาณ ๔,๐๗๐ เมตร ซึ่งการกําจัดผักตบชวาถือวาเปนภารกิจท่ีสําคัญ

เพราะเปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา นอกจากนี้ เทศบาลตําบลบางเมือง ไดมีการสํารวจและเรงดําเนินการ

ในพ้ืนท่ีตางๆ อาทิ การขุดลอกหลอดตาหมอง หลอดตาเย้ือ คลองตาหนู ซึ่งไมไดมีการขุดลอกมาเปน

เวลานาน 



๙ 

 

 โดยหลังจากที่เรงดาํเนนิการขดุลอกดนิเลน เก็บตักตบชวา รวมถึงเก็บขยะ ส่ิงปฏิกูลในพ้ืนที่ดังกลาว

แลว จะเห็นไดอยางชัดเจนวาเทศบาลตําบลบางเมือง สามารถปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมภายในเขต

เทศบาลตําบลบางเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคลองมหาวงษ และคลองสําโรง ในเขตเทศบาล

ตําบลบางเมือง มีการระบายน้ําคลองตัวขึ้น น้ําไหลสะดวกขึ้น  อัตราการไหลของน้ําในคลองดีขึ้น และยัง

เปนการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนใตน้ํา ไมใหน้ําเกิดการเนาเสีย ซึ่งมีผลไปถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ 

ถือวาเปนการบรรเทาความเดือดรอนและผลกระทบจากปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่อยางย่ังยืน 

 

 ๒. โครงการปรับปรุงประตูระบายนํ้าปากคลอง คลองบางโปรง พรอมสถานีสูบนํ้า 

 นายกันตกวี ขุมดวง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป องคการบริหารสวนตําบลบางโปรง นําเสนอ

ภาพรวมและท่ีมาของโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลอง คลองบางโปรง พรอมสถานีสูบน้ํา เนื่องดวย

ปจจุบันประตูระบายน้ําคลองบางโปรงซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางโปรงไดรับมอบมาจากองคการ

บริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดเกิดการชํารุดทรุดโทรมลง โดยทางองคการบริหาร

สวนตําบลบางโปรงไดดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษามาโดยตลอด แตเนื่องจากประตูระบายน้ํา

คลองบางโปรงดังกลาวฯ ไดใชงานมาเปนระยะเวลานาน จึงไมสามารถระบายน้ําและกั้นน้ําจากแมน้ํา

เจาพระยาไดอยางเต็มประสิทธิภาพอีกตอไป ซึ่งกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนในพ้ืนท่ีไดองคการ

บริหารสวนตําบลบางโปรง จึงไดเสนอใหมีการจัดทําโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลอง คลองบางโปรง 

พรอมสถานีสูบน้ําขึ้นเพ่ือรองรับการเกิดปญหาอุทกภัย และการระบายน้ําในพ้ืนที่ตําบลบางโปรงในอนาคต 

แตดวยโครงการนี้เปนโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรงท่ีจะดําเนินการไดเอง 

จึงไดขอความอนุเคราะหทางองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาโครงการดังกลาวใหเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและการระบายน้ําในพ้ืนท่ีตําบลบางโปรง ตําบลบางดวน และเขตเทศบาล

เมืองปูเจาสมิงพราย (คลองบางฝาย) เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีมีอาณาเขตติดตอกัน เพ่ือแกไขปญหาน้ําเนาเสีย 

ในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีมีความเชื่อมโยงกันดังกลาว โดยทําการปรับปรุงประตูระบายน้ําปากคลอง 

คลองบางโปรงแทนประตูระบายน้ําเดมิ 

 อบต.บางโปรง ไดมีการนําเสนอโครงการฯ สูเวทีประชาคมตําบล และเสนอสภา อบต.บางโปรง เพ่ือ

ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ แลว และไดทําหนังสือ 

ขอความอนุเคราะหองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการเพ่ือดําเนินปรับปรุงประตูระบายน้ําฯ เนื่องจาก

เปนโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรง  

 นายณรงค อินทรพันธุ ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ กลาววา 

ตามท่ีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด ไดมีประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เห็นวา 

โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรง จึงมติเห็นชอบให

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการดําเนินการ ในเบื้องตนกองชางไดมีการออกแบบประตูระบายน้ําใหม

โดยจะติดตั้งครอมระหวางประตูน้ําเดิม ในสวนองคประกอบจะมีประตูน้ําระบายน้ํา พรอมสถานีสูบน้ํา 

ประกอบดวย อาคารควบคุมสถานีสูบน้ํา ซึ่งมีเครื่องสูบน้ํา ขนาด ๔ ลูกบาศกเมตร/วินาที จํานวน ๕ เครื่อง 



๑๐ 

 

อาคารประตูระบายน้ําหัวทาย ขนาด ๖ เมตร จํานวน ๒ บาน และชองเรือสัญจร ขนาด ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร 

เนื่องสภาพพ้ืนที่ยังมีเรือประชาชนสัญจรไปมาอยู อาคารประตูระบายน้ํา ขนาด ๔ เมตร เพ่ือใชบังคับชองเรือ

สัญจร และมีเครื่องผลักดนัน้าํ ทั้งนี้ ทางองคการบริหารสวนตาํบลบางโปรงไดขอความอนเุคราะหใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการดําเนินการออกแบบและจัดทํางบประมาณเบื้องตนใหเพ่ือใชเปนขอมูลใน

การประสานแผน ซึ่งจะใชวงเงินงบประมาณ ๖๘๘,๒๐๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการตามแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

 

 ๓. การบริหารจัดการนํ้าในฤดูฝนของจังหวัดสมุทรปราการ 

  นายพิเชษฐ กัลปอนันตชาญ นายชางชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานสมุทรปราการ 

รายงานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดสมุทรปราการวา จังหวัดสมุทรปราการเปน

จังหวัดที่อยูในลุมเจาพระยา ตั้งอยูปลายสุดของแมน้ําเจาพระยา เนื้อท่ีประมาณ ๙๖๗ ตารางกิโลเมตร สวน

ใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุม มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานกลาง แยกพ้ืนท่ีเปนฝงตะวันออกและตะวันตก เปนท่ีราบ

กวางทางตอนเหนือและทางตะวันออก และเปนท่ีราบกวางใหญสําหรับระบายน้ําและเก็บกักน้ํา มีปริมาณ

น้ําฝนเฉล่ียอยูท่ีประมาณ ๑,๐๖๐ มิลลิเมตรตอป และมีปริมาณน้ําทา ๑,๗๘๒ ลานลูกบาศกเมตรตอป  

 สําหรับแผนท่ีแสดงโครงการชลประทานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการ ประกอบดวย  

๑) โครงการชลประทานสมุทรปราการ อยูนอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน มีพ้ืนท่ีประมาณ ๑๙๑,๔๕๗ ไร ครอบคลุม

พ้ืนท่ีอําเภอพระประแดง พระสมุทรเจดีย และบางสวนของอําเภอเมืองสมุทรปราการ ๒) โครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาชลหารพิจิตร มีพ้ืนที่ ๓๒๙,๕๗๕ ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอบางพลี บางเสาธง และบางสวน

ของอําเภอเมืองสมุทรปราการและอําเภอบางบอ และ ๓) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระองคไชยานุชิต 

มีพ้ืนที่ ๑๔๕,๖๒๕ ไร อยูพ้ืนที่อําเภอบางบอ  

 สําหรับการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีฝงตะวันตก โดยโครงการชลประทานสมุทรปราการ ซึ่งมี

โครงการสําคัญ คือ โครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถเรงระบาย

น้ําในแมน้ําเจาพระยาและยนระยะทางเดินของน้ํา จาก ๑๘ กิโลเมตร เหลือ ๖๐๐ เมตรเปนการเพ่ิมการ

ระบายน้ําในแมน้ําเจาพระยาใหระบายลงทะเลไดเร็วขึ้นประมาณรอยละ ๑๐-๑๕ ของอัตราการไหลเมื่อ

เทียบกับไมมีโครงการฯ สามารถลดระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาท่ีสะพานพุทธยอดฟา ไดประมาณ ๑๐-๑๒ 

เซนติเมตร ในสวนของเกณฑการบริหารจัดการน้ํา ๑) เริ่มบริหารจัดการประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ฯ เมื่อ

ปริมาณน้ําท่ีสถานี C.29A อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกวา ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอ

วินาที ๒) ควบคุมความเร็วของน้ําผานประตูระบายน้ําในอัตราไมเกิน ๑ เมตรตอวินาที และ ๓) ควบคุม

อัตราการไหลของน้ําผานประตูระบายน้ํา ในอัตราไมเกิน ๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที เพ่ือปองกัน

กระแสน้ําจากปลายคลองกดัเซาะตล่ิงของแมน้ําเจาพระยาฝงตรงขามกับปลายคลองลัดโพธิ์  

 การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีฝงตะวันออก โดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร ไดแก 

โครงการระบายน้ําบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีสถานีสูบน้ําสุวรรณภูมิกอสรางเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘  

แลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสรางเปนสะพานยกระดับน้ํา กวาง ๒๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร สูงจากพ้ืน 



๑๑ 

 

๗ เมตร โดยมีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือใชเปนทางระบายน้ําหลักรองรับปริมาณน้ําบริเวณพ้ืนท่ี โดยรอบ 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ๒) เพ่ือใชเปนเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงระหวางถนนสุขุมวิท-ถนนเทพารักษ-ถนน

บางนาตราด ๓) เพ่ือใชเปนแหลงน้ําสําหรับภาคการเกษตรในชวงฤดูแลง และ ๔) เพ่ือใชเปนสถานที่

ทองเที่ยวเชิงนิเวศสําหรบัประชาชนทั่วไป ประโยชนท่ีไดรับหลังมีโครงการ คือ ลดความเสียหายจากพ้ืนทีน่้าํ

ทวมโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิและบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียงได ๑๔๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งสถานีสูบน้ําสุวรรณ

ภูมิ มีอัตราสูบน้ําสูงสุดอยูท่ี ๑๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที หรือระบายน้ําสูงสุดวันละ ๘,๖๔๐,๐๐๐ 

ลูกบาศกเมตร นอกจากนี้ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตรยังมีสถานีสูบน้ําท่ีอยูในความรับผิดชอบ

อีก ๙ แหง เพ่ือระบายน้ําออกทะเลอาวไทย มีประสิทธิภาพสูงสุดอยูท่ี ๔๔๕ ลูกบาศกเมตรตอวินาที หรือ

ระบายไดวันละ ๓๘,๔๔๘,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน  

 สําหรับแผนการบริหารจัดการน้ําในฤดูฝน ไดปรับมาตรการท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรม

ชลประทานสูแนวปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก ๑) ตรวจสอบอาคารชลประทานในพ้ืนท่ี  

๒) การกําจัดวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ํา อาทิ ขุดลอกคลองพระองคไชยานุชิต คลองชายทะเล  

คลองสุวรรณภูมิ และคลองสําโรง ๓) การประชาสัมพันธและใหขอมูลสภาพภูมิอากาศ/รายงานสถานการณ

น้ํา และ ๔) เตรียมพรอมเครื่องผลักดันน้ําและเครื่องสูบน้ําเคล่ือนที่ ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการมีแผน

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพ่ิมเติม ๓๔ เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ํา ๑๗ เครื่อง เพ่ือรองรับพ้ืนที่เส่ียง  

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการ

แผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวา ตองทําใหเห็นเปนรูปธรรม และเห็นวามีหลายโครงการของ

องคการบริหารสวนตําบลไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ ส่ิงเหลานี้ถือเปน

การบูรณาการการบรหิารงานของทองถิน่ เพราะวาพ้ืนท่ีของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. ทับซอนกัน ถาไดมา

รวมกันคิดรวมกันทําจะเปนประโยชนกับคนในพ้ืนท่ี ในสมัยท่ีเปนสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดทําหนาท่ีใน

คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น ไดผลักดันเรื่องงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยเสนอใหนําเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจมาเปนกองกลางเพ่ือจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ังหลาย หรือจัดสรรลงมาอยู 

ในสวนแผนพัฒนาทองถิ่นของจังหวัด มาเปนเงินกอนหรือเปนเงินกองกลางเพ่ือใชในการแกไขปญหาใน

ทองถิ่น ไมวาจะเปนเรื่องน้ํา เสนทางคมนาคม โดยใหท่ีประชุมผูบริหารทองถิ่นมีมติรวมกันวาควรใชงบ 

มาพัฒนาพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม เพราะคนในจังหวัดจะรับทราบขอมูลเปนอยางดีวาพ้ืนท่ีไหนสามารถ

พัฒนาไดหรือไมไดอยางไร  

 นายลักษณ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง กลาววา จังหวัดสมุทรปราการเปนพ้ืนที่

ลุมต่ําและติดกับทะเล ซึ่งลักษณะพ้ืนท่ีทําใหสะทอนถึงความสําคัญของการบริหารจัดการน้ํา ยกตัวอยาง

เมืองอัมสเตอรดัมของประเทศเนเธอรแลนดซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกันเพราะมีลําคลองเต็มไปหมด  

ลําคลองจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี ขอชื่นชมการทําหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทั้งระดับตําบล เทศบาล และ อบจ.จังหวัดสมุทรปราการที่มีการใชงบประมาณมาดูแลในสวนนี ้

และเห็นวาเปนแนวทางที่ถูกตองและสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ ทั้งนี้ ไดกลาวถึงการลงพ้ืนที่จังหวัด

เพชรบุรี ที่ตําบลบานกุม อําเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่ไดเสนอปญหาวาพ้ืนท่ีตําบลบานกุมซึ่งมี



๑๒ 

 

ลักษณะพ้ืนท่ีต่ําเปนแองกระทะ สามารถทํานาปลูกขาวไดเปนอยางดี แตในระยะเวลา ๓-๔ ปท่ีผานมา 

ไมสามารถทํานาไดเลย เนื่องจากมีน้ําเขามาทวมขังตลอดท้ังป โดยเปนน้ําเสียท่ีมาจากเทศบาลเมืองไหลเขามา 

ซึ่งวิธีการบริหารจัดการใชคลองท่ีมีอยูเดิมระบายน้ําออก แตเนื่องจากการขยายของชุมชนเมืองทําใหคูคลอง

ตื้นเขิน ทางระบายน้ําลงไปสูคลองเพ่ือออกไปสูทะเลติดขัดไปหมด จึงเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพ

ของเกษตรกร ประเด็นดังกลาว คณะกรรมการฯ ภาคกลาง ไดนําเสนอไปยังผูวาราชการจังหวัดและนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดมาประชุมรวมกันเพ่ือขุดลอกคูคลอง รวมถึงปรับปรุงจุดระบายน้ําลงไปในคลอง

ใหญเพ่ือนําน้ําลงไปสูทะเล นอกจากปญหาน้ําทวมขังแลวยังมีปญหาน้ําเนาเสียดวย คณะกรรมการฯ เห็นวา

ชุมชนเมืองท่ีอยูดานบนจะตองทําทอลําเลียงน้ําเสียไปบําบัดใหมีคุณภาพท่ีดีขึ้นกอน ซึ่งในพ้ืนท่ีจังหวัด

เพชรบุรีมี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

ซึ่งในหลวง รัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชดําริขึ้นโดยใชวิธีการทางธรรมชาติมาบําบัดน้ําเสีย สามารถบําบัดน้ํา

เสียไดวันละ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน ปจจุบันนี้มีระบบทอลําเลียงน้ําเสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีไป

บําบัดประมาณ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวันเทานั้น ยังสามารถรองรับน้ําเสียไดอีกมาก ดังนั้น 

เทศบาลจะตองทําระบบทอลําเลียงน้ําเสียเพ่ิมเติมเพ่ือนําน้ําเสียไปบําบัดที่แหลมผักเบี้ย จึงขอฝากวา ชุมชน

เมืองในลักษณะนี้มีจํานวนมาก จังหวัดสมุทรปราการนาจะมีปญหานี้เชนเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยไดมี

แผนแมบทจัดการน้ําเสียมาแลว จังหวัดสมุทรปราการเองก็ตองใหความสําคัญกับเรื่องแผนจัดการ 

น้ําเสียและควรนําแผนจัดการน้ําเสียมาดําเนินการในชุมชนตอไปดวย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนเมืองที่มีการ

ขยายตัว และขอฝากเพ่ิมเติมในเรื่องการมีสวนรวมของคนในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสราง

การรับรูและใหคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของแมน้ําลําคลอง เพ่ือจะไดชวยกันดูแลรักษาใหมีความ

ย่ังยืนตอไป   

 พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาววา การลงพ้ืนที่เย่ียมเยียนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นถือเปนภารกิจหนึ่งของคณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น ในฐานะท่ีทําหนาท่ีเปนประธาน

คณะกรรมาธิการฯ ไดลงไปติดตามการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกวา ๖๖ จังหวัดแลว  

ไดรับทราบปญหาอุปสรรคในการบริหารงานและไดนําเสนอไปยังรัฐบาลมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่อง

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับการลงพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบางโปรงในครั้งนี้ 

เปนการติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะท่ีมีประสบการณจากโครงการ

กอสรางประตูน้ําที่อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะไดรับมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ

ประชาสัมพันธ โดยโครงการนี ้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงวางแผนมาอยางยาวนานตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๐ และเมื่อป 

พ.ศ. ๒๕๓๐ ทรงมอบหมายใหกรมชลประทานสรางประตูระบายน้ําปากพนัง เพ่ือแยกน้ําเค็มและน้ําจืด 

ออกจากกัน การทํางานขณะนั้นมีความยากมากเนื่องจากตองเคล่ือนยายคนท่ีทํานากุงน้ํากรอยออกไป ทุกวันนี้

สามารถทําใหประชาชนกลับมาตั้งถิ่นฐาน  ทํานาปลูกขาวปลูกพืชสวนพืชไรได จากอดีตเปนพ้ืนท่ีน้ํากรอย 

ดินเค็มจากน้ําทะเลหนุน ประตูระบายน้ําจึงเปนส่ิงที่จําเปนและชวยแกไขปญหาได สําหรับประตูระบายน้าํคลอง

บางโปรงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงเนื่องจากของเกาชํารุดมากและไมมีประสิทธิภาพแลว ไมทราบวาได

งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการแลวหรือไม 



๑๓ 

 

 นางสาวนันทิดา แกวบัวสาย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ ชี้แจงวา เนื่องจาก

โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองปากคลองบางโปรง พรอมสถานีสูบน้ํา มีการตั้งงบประมาณจํานวน  

๖๘๘ ลานบาท ซึ่งเปนงบประมาณท่ีคอนขางมาก จะขอนําไปพิจารณาวาเกินศักยภาพขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดหรือไม ท้ังนี้ ขอขอบคุณสําหรับคําแนะนําจากคณะกรรมการฯ ท้ังในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา  

ประตูระบายน้ํา การจัดการน้ําเสีย ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการก็มีปญหาเรื่องน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

เชนเดียวกัน และจะไดนําขอแนะนําไปปรับใชในการปฏิบตัิงานตอไป  

 นายประกิต ศีลพิพัฒน ประธานศูนยประสานงานโครงการเอกชนสมุทรปราการ และประธาน

ชมรมผูสื่อขาวสมุทรปราการ กลาววา ในฐานะท่ีเคยเปนผูแทนองคกรผูใชน้ําจากภาคการพาณิชย  

การบริการและการทองเท่ียว ในคณะกรรมการลุมน้ําเจาพระยา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙ ในขณะนั้นไดเสนอ 

ของบประมาณในการประชมุคณะกรรมการลุมน้าํเจาพระยาที่จังหวดัชัยนาท จํานวน ๗,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือ

พัฒนาลุมน้ําคูคลองของจังหวัดสมุทรปราการอยางย่ังยืนและบูรณาการ แตเมื่อหมดวาระไปจึงไมไดติดตาม

วามีความคืบหนาอยางไรบาง เนื่องจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องลุมน้ํานี้ไดรับปากวา

จะนําเสนอและติดตามเรื่องให จึงขอเสนอใหสมาชิกวุฒิสภาชวยติดตามเรื่องนี้ใหดวยวาขอเสนอดังกลาวได

ถูกเสนอในการประชุมคณะกรรมการลุมน้ําแหงชาติหรือไม หากไดรับการบรรจุไวในแผนการบริหาร

ทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ําเจาพระยา เมื่องบประมาณมาถึงจังหวัดสมุทรปราการมีหนวยงานไหนเปนผูดูแล

และมีโครงการใดบาง อีกประเด็นหนึ่งคือ ในฐานะท่ีจังหวัดสมุทรปราการรองรับน้ําจากลุมน้ําเจาพระยา

กอนจะไหลลงสูอาวไทย ทราบมาวาหลายแหงประตูระบายน้ําชํารุด เปดไดครึ่งหนึ่ง เครื่องสูบน้ําหายหรือ

คลองบางแหงไมสามารถสัญจรไดแลว จึงเสนอใหมีการปรับปรุงและพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียว หรือ

อาจจะปรับปรุงใหเปนคลองสวยน้ําใส เพราะหากสามารถบูรณาการไดจะเปนประโยชนตอชุมชนและเปน

การสงเสริมการทองเท่ียวอีกทางหนึ่งดวย   

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา จากการสอบถามผูแทนกรม

ชลประทานจังหวัดสมุทรปราการไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกลาว จึงขอใหนายประกิต  

ศีลพิพัฒน ประธานศูนยประสานงานโครงการเอกชนสมุทรปราการ และประธานชมรมผูส่ือขาวสมุทรปราการ 

สงตนเรื่องมายังคณะกรรมการฯ เพ่ือจะไดติดตามเรื่องยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของได 

 นายชัยทัต ถนอมทรัพย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ กลาวถึงเรื่องการ

บริหารจัดการน้ําของหนวยงานทองถิ่นมักมีปญหา เนื่องจาก อบต. แตละแหงมีอาณาเขตเปนของตนเอง  

แตวาเสนทางน้ํานั้นไมมีอาณาเขต เชน ลําคลองเสนเดียวกันแตผานหลาย อบต. แตมี อบต.นี้ขุดลอก  

แตอีก อบต. ไมขุดลอก ก็ไมเกิดประโยชน หรือถาไดงบประมาณมาเหล่ือมกันก็ติดขัดอีก จึงเห็นดวยวา 

ทําอยางไรจึงจะใหทองถิ่นบริหารอยางไรรอยตอ หรือควรมีงบประมาณพิเศษท่ีนํามาเปนกองกลางแลวมา

พิจารณาทําโครงการในพ้ืนที่เพ่ือใหเกิดประโยชนโดยรวมไปพรอม ๆ กัน  

 นายธนิต ภูมิถาวร ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ๑) การบูรณาการงบประมาณของทองถิ่น หลังจากที่มี

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเปนเครื่องมือใหผูวา



๑๔ 

 

ราชการจังหวัดทํางานในพ้ืนท่ี สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ จะมีคณะกรรมการระดับตาง ๆ ตั้งแต

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ หรือ ก.น.บ. มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน

กรรมการ คณะอนุกรรมการประจําภาค มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานอนุกรรมการประจําภาค และมี

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.บ.จ. ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ 

ความสําคัญของ ก.บ.จ. จะตองนําแผนงานของทองถิ่น แผนงานของกระทรวง กรม ฟงกชั่นตาง ๆ แผนงาน

ของกลุมจังหวัด รวมเปนแผนพัฒนาจังหวัด กรณีท่ีบูรณาการแผนพัฒนาจังหวดัแลวงบประมาณท่ีจะตองใช

เกินความจําเปน จะตองนําไปหารือในการบริหารงบประมาณในแผนพัฒนาจังหวัดโดยคณะกรรมการ 

ก.บ.จ. ซึ่งเมื่อกอนเปนงบทองถิ่นแลวเกินศักยภาพ สามารถสงแผนงานไปรวมเปนแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีแบบ

บูรณาการได ทั้งนี้ จากท่ีไดทําหนาที่เปนคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก  

๘ จังหวัด ไดพิจารณางบประมาณกลุมจังหวัดและจังหวัด ส่ิงท่ีตองการคือ จัดสรรงบแนว Block Grant ซึ่ง

ตรงกับแนวทางที่อยากเสนอใหสมาชิกวุฒิสภาชวยผลักดัน เพราะหลายแหงตองการใหมจัีดสรรงบประมาณ

แบบวงเงินรวมหรืองบประมาณในรูปเงินกอน (Block Grant) หรืองบกลาง ซึ่งจะใหทั้งหมดก็ไดหรือใหเปน

สัดสวน ๒๐% ของวงเงินกไ็ดแลวนํามากองไวที่จังหวดัเพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดใชบรหิารงานภายในจังหวดั 

(๒) เรื่องการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สนทช.) มีบทบาทในคณะกรรมการ

บริหารลุมน้ําท้ังประเทศ และอีกสวนหนึ่งคือคณะกรรมการบริหารน้ําจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปน

ประธาน มีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนเลขานุการ มีกรมชลประทาน และทองถิ่นเปนกรรมการอยูดวย ซึ่ง

คณะกรรมการชุดนี้จะนําปญหาน้ําท้ังจังหวัดมาพิจารณา ปญหาเกี่ยวกับประตูระบายน้ําท่ีชํารุดสามารถ

นําไปเสนอที่คณะกรรมการบริหารน้ําจังหวัดเพ่ือบรรจุเปนแผนพัฒนาจังหวัดได หากใชงบประมาณจํานวน

มากอาจตองสงไปกรมชลประทานหรือ สทนช. พิจารณา แตเปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถทําได 

  นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา ในฐานะที่ทําหนาท่ีปนกรรมาธิการ

ในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ไดเสนอเรื่องผูวาราชการจังหวัดกับ

คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดมีงบประมาณในการบริหารเพียง ๒๐๐ ลานบาท แตงบประมาณของประเทศท่ี

ลงไปในแตละจังหวัดผานสวนราชการตาง ๆ ประมาณ ๘,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ ลานบาท ดังนั้น เมื่อมีพระราช

กฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการจึงไดผลักดันอยาง

เต็มท่ี และเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมจึงไดเชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวของมารวมประชุมหารือกัน อาทิ สํานัก

งบประมาณ กระทรวงมหาดไทย แตปรากฏวา สํานักงบประมาณชี้แจงวาจะบริหารจัดการตามพระราช

กฤษฎีกาฯ ฉบับนี้ไดในป พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอใหองคกรปกครองทองถิ่นและสวนราชการในพ้ืนที่จะตอง

รวมกันผลักดันวาทําอยางไรใหหนวยงานท่ีอยูในจังหวัด ไมวาจะเปนกรมชลประทาน กรมทางหลวง หรือ

หนวยงานตาง ๆ ท่ีไดรับงบประมาณจากกระทรวงแลวลงมาทําในจังหวัดนั้น ๆ ตองใหจังหวัดหรือ

คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดรับรูหรือหารือกันใหเขาใจกอน ทําอยางไรที่จะใหโครงการงบประมาณท่ีจะลง

ไปในแตละจังหวัดเกิดจากการคิดรวมกันของคนในจังหวัด ตองทําอะไรตรงไหน ไมวาจะเปนราชการ 

สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น หรือราชการสวนกลางในจังหวัด โดยเฉพาะนายก อบจ. ไดพูดคุยกับทองถิ่น

อยางไรบาง ควรจะทําอะไร โครงการไหนท่ีเกินศักยภาพ เชน ประตูระบายน้ําคลองบางโปรง งบประมาณ 



๑๕ 

 

๖๘๘ ลานบาท อบจ. อาจไมมีงบประมาณใหไดท้ังหมด ดังนั้น ควรบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือสงไปยัง

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) พิจารณาและเสนอให ครม. อนุมัติ

วาประตรูะบายน้ําบางโปรง ควรสงเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรือ่งน้าํ อาทิ กรมชลประทาน หรือ สทนช. 

เปนเจาของโครงการตั้งงบประมาณและดําเนินการให ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไมไดเปนการเพ่ิม

งบประมาณใหกับจังหวัด แตเปนการรวมคิดวาทําอยางไรจะใหงบประมาณท่ีจังหวัดไดรับไดนําไปใชตรงกับ

ความตองการของประชาชนในจังหวัดหรือหนวยงานในจังหวัด  

 หมอมหลวงสกุล  มาลากุล กรรมการ กลาวขอบคุณนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรปราการท่ีใหการสนับสนุนโครงการสงเสริมการทองเที่ยวตามเสนทางโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย วุฒิสภา โดยนําเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาตามเสนทางโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวน ๖ รุน  ๆ ละ ๒๐๐ คน นอกจากนี้ ไดกลาวถึงศูนยดูแลคนสูงอายุวา 

ท่ีอําเภอประพระแดงมีศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึง ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ซึ่งองคการบริหาร

สวนจังหวัดสมุทรปราการมีแนวคิดท่ีจะขยายศูนยดังกลาวไปยังอําเภอบางพลีดวยและจะทําเปน 

ศูนยใหยืมอุปกรณสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ อาทิ ไมค้ํายัน รถเข็น รวมถึงมีเตียงผูปวย โดยจะขอใช

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีจําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัดมา

ดําเนินการ 

 พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาววา ศูนยดูแลผูสูงอายุของแตละ อปท. 

เปนเรื่องท่ีสําคัญและตองพยายามทําใหดีท่ีสุด เพราะเปนหนาท่ีและอํานาจของ อปท. ในการดําเนินการ

เรื่องนี้ ตอนนี้ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี ไดลงนามในประกาศใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงมีอํานาจและหนาท่ีในการ

จัดตั้งศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง ดังนั้น ถาในจังหวัดนี้มีคนไรท่ีอยูอาศัยจํานวนมาก อปท.สามารถจัดตั้งศูนย

เพ่ือดูแลกลุมคนเหลานี้ได โดยสามารถใชงบประมาณของ อปท. หรือแจงไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยเพ่ือขอรับการสนับสนุนก็ได 

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา แนวคิดเกี่ยวกับศูนยผูสูงอายุและ

ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงนี้ เมื่อครั้งท่ีอยูกองราชการสวนทองถิ่น เคยขอให อบจ.และเทศบาลรับศูนยเหลานี้

จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมาดูแล แตหลายแหงปฏิเสธบอกวาเปนภาระ  

แตสวนตัวมองวาเปนรายได เมื่อนําไปทําที่อบต. ในจังหวัดนครสวรรค ปรากฏวา จากท่ีมีแตรายจายตองไป

จัดสรรงบประมาณให ตอนหลังกลายเปนแหลงรายได เพราะมีคนมาทําบุญ มาบริจาค มาชวยเหลือ อยูที่วา

จะทําอยางไรใหคนไดมามีสวนรวม หากบริหารงานใหมีประสิทธิภาพจะมีรายไดเขามาและเปนประโยชนกับ

ทองถิ่น 

 

 



๑๖ 

 

 นายประกิต ศีลพิพัฒน  ประธานศูนยประสานงานโครงการเอกชนสมุทรปราการ และประธาน

ชมรมผูสื่อขาวสมุทรปราการ กลาววา ศูนยใหยืมอุปกรณสําหรับผูสูงอายุเปนโครงการท่ีดีมาก ขอใหทํา

เปนโครงการท่ีย่ังยืนและถาวร เมื่อขอยืมไปแลวจะตองมีกฎหรือระเบียบวาหากเลิกใชหรือไมไดใชงานแลว

ตองสงคืน ไมเชนนั้นบางคนอาจจะนําไปขายตอได หรือถาชํารุดเสียหายก็ตองสงคืน สวนศูนยคุมครองคนไรที่

พ่ึงมีผูยากไรจํานวนมากแตพ้ืนที่ที่ใหอยูมคีอนขางจํากัด อบจ. ควรพัฒนาหรือซอมแซมศูนยที่มีอยูใหดีขึ้น 

 หมอมหลวงสกุล มาลากุล กรรมการ กลาววา ที่จริงแลวศูนยใหยืมทํามานานแลวเปน ๑๐ ป ซึ่ง

ระเบียบการยืม จะใชคนท่ีอยูในชุมชนหรือ อสม. เขาไปดูถึงที่บานวาจําเปนตองใชเตียงแบบใด แพทยจะเปน 

คนส่ัง อบจ. จะขนเตียงไปประกอบและดูแลให รวมถึงเครื่องออกซิเจนก็มีใหยืมดวยเชนกัน หรือถาอุปกรณ

ชํารุดเสียหาย อบจ. ก็มีกองชางที่จะซอมแซมอุปกรณใหดีเหมือนเดิมและนํากลับมาใหยืมใหมได  

 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาวสรุปวา คณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง รวมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย ลงพ้ืนท่ีมาในวันนี้ เพ่ือติดตามการสงเสริมการทองเท่ียวตามเสนทางโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ และสงเสริมใหประชาชนไดรูจักพ้ืนท่ีของตนเอง 

ไดรับทราบเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการมีโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริที่เปนประโยชนกับประชาชนจํานวนมาก การนํานักเรียนในพ้ืนที่ใหไดมาศึกษา

เรียนรูจะทําใหเกิดความรักประเทศชาติมากย่ิงขึ้น เพ่ือนําสูการเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาบานเมืองให

เจริญรุงเรืองตอไป ทั้งนี้ ไดกลาวขอบคุณนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ นายกเทศมนตรี

ตําบลบางเมือง ผูแทนสวนราชการ ผูแทนทองท่ีทองถิ่นและประชาชนที่มารวมประชุมและรวมแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับสมาชิกวฒุสิภาในครั้งนี้   

 จากนั้น คณะกรรมการฯ ไดเย่ียมชมการแสดงสินคา OTOP ของเทศบาลตําบลบางเมือง และเย่ียมชม

โครงการคลองสวยน้ําใสของเทศบาลตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ท้ังนี้ โครงการคลองสวยน้ําใส 

เปนโครงการท่ีชวยปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม มุงพัฒนาโครงสรางแหลงน้ํา การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนอยางย่ังยืน ซึ่งหลังจากดําเนินการขุดลอกดินเลน เก็บผักตบชวา รวมถึงเก็บ

ขยะและส่ิงปฏิกูลในลําคลองแลว สามารถชวยปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะคลองมหาวงษ และคลองสําโรง มีการระบายน้ําคลองตัว อัตราการไหลของน้ําในลําคลองดีขึ้น  

ทั้งยังเพ่ิมปริมาณออกซิเจนใตน้ํา ไมทําใหเกิดน้ําเนาเสียอีกดวย 

 สําหรับประเด็นความคิดเห็นของผูแทนภาคประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมไดนําเสนอในครั้งน้ี  

มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ” (ตามแนบ) 

 

 



๑๗ 

 

๙. ผลการดําเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ 

 - จํานวนเปาหมายทีต่ั้งไว ๓๕ คน 

 - จํานวนผูเขารวม ๕๐ คน  

 - แบงออกเปน  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผูบริหารโรงเรยีน  

ผูแทนหนวยงานภาครฐั ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ จํานวน ๕๐ คน ประกอบดวย 

 ๑. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ นายอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

นายกเทศมนตรีตําบลบางเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน 

และผูแทนประชาชน 

 ๒. ส่ือมวลชนและประชาสัมพันธขาว ไดแก สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรปราการ สถานี

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) ฯลฯ 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

 ผลลัพธ/ความพึงพอใจ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได

รับทราบวัตถุประสงคของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา พรอมทั้ง

ไดรับทราบรายละเอียดโครงการตาง ๆ ท่ีไดมีการดําเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ และรวมแสดงความ

คิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ  

 ๙.๓ เชิงเวลา 

                เหมาะสม              ไมเหมาะสม 

                  

                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 

                เพียงพอ/เหมาะสม             ไมเพียงพอ          

 

๑๐. ขอสังเกต (ไมมี)  

************************* 

 
ฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 
 
 

  



๑๘ 

 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
ณ โครงการลูกพระดาบส อําเภอบางพลี ปอมพระจุลจอมเกลา อําเภอพระสมุทรเจดีย 
และสํานักงานเทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมทุรปราการ  

----------------------- 

ชวงเชา เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โครงการลูกพระดาบส อําเภอบางพลี จังหวดัสมทุรปราการ 
 

   
 

   
  

    
  

      
 

   
   



๑๙ 

 

 

ชวงเชา เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ปอมพระจุลจอมเกลา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวดัสมุทรปราการ 
 

   
 

   
  

    
  

   
 

   
  

   
 
 
 
 
  



๒๐ 

 
ชวงบาย เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ สํานักงานเทศบาลตาํบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดั
สมุทรปราการ 
 

   
 

   
  

    
  

   
 

   
  

   
---------------------------------- 



ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดสมุทรปราการ 

เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

ลําดับ
ท่ี 

ประเด็นความคิดเห็น 
(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 

การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  
และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
(ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๖) 

๑ นางงามตา อ่ิมไพบูลย 

๘๓/๕๓๗ หมูบานทิพวัล ๑ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ โทร ๐๘ ๔๑๔๙ ๐๔๔๙ 

 (แสดงความเห็นเปนวาจา) 

   เสนอใหมีการลอกทออยางนอยปละ ๑ ครั้ง เนื่องจากเวลาท่ีฝนตกหนัก 

จะมีน้ําทวมขังเยอะและจะมีเศษขยะไปพันท่ีมอเตอรสูบน้ําเปนจํานวนมาก แม

จะเปดปมน้ําแลวก็ยังทวมหนักเพราะน้ํามีการไหลวน ดังนั้น หากมีการลอกทอก็

จะเปนการชวยเหลือประชาชนไดดียิ่งข้ึน 

วิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง  

ไดใหขอเสนอแนะวา ปญหาดังกลาวตองมีการแกไข

อยางเปนรูปธรรมรวมกันระหวางประชาชนและ

เจาหนาท่ี นอกจากเทศบาลจะตองมาทําการลอกทอ

บอย ๆ แลว ประชาชนก็จะตองรวมดวยชวยกัน  

โดยการไมท้ิงขยะลงไปในทอ จะไดไมมีสิ่งอุดตัน 

และทําใหน้ําไหลไดดีข้ึน 

ประ เด็ นดั ง กล า ว  นาวาเอก อนุ ศั กดิ์   

นาคทิม นายกเทศมนตรีตําบลบางเมือง  

รั บ ไปดํ า เ นิ นกา ร ในส วน ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง  

จึงเห็นควรเสนอไปยังคณะอนุกรรมการ

รวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องรองเรียน

ในคณะกรรมการอํานวยการฯ เพ่ือบันทึกไว

เปนความเห็นท่ีไดรับจากการลงพ้ืนท่ี 

๒ นางวันเพ็ญ  สุขสมบุญ  

๗๑/๑๗๕ หมูท่ี ๘ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  

จังหวัดสมุทรปราการ โทร ๐๘ ๒๓๔๐ ๙๑๐๘ 

 (แสดงความเห็นเปนวาจา) 

     ปจจุบันประสบปญหาในเรื่องการขาดแคลนวัคซีนไขหวัดใหญ ตลอดเวลาท่ี

ผานมาประชาชนไดรับวัคซีนคอนขางพอเพียง แตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ 

วัคซีนลงสู รพ.สต. คอนขางนอยมาก วัคซีนไขหวัดใหญเปนภูมิคุมกันใหกับ

ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุม ๖๐๘ และกลุมผูสูงอายุ ๖๕ ปข้ึนไป นอกจากนั้น 

อสม. ซ่ึงเปนดานหนาท่ีอยูเคียงขางกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลมาโดยตลอด กลับยัง

ไมไดรับวัคซีนอีกเปนจํานวนมาก จึงขอใหชวยติดตามประเด็นดังกลาวดวย  

เพ่ือคุณภาพชีวิตดานสาธารณสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี  

 ประเด็นดังกลาว หมอมหลวงสกุล มาลากุล 

กรรมการ ผูประสานงานจังหวัดสมุทรปราการ 

รับไปประสานงาน และฝายเลขานุการฯ 

เห็นควรเสนอไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม  

แยกเรื่ องและติดตามเรื่ องร อ ง เรี ยน ใน

คณะกรรมการ อํานวยการฯ เพ่ือนํ าส ง

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 

เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามหนาท่ีและ

อํานาจดวยอีกทางหนึ่ง 

 

 


